

BÀI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, “ NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT”.

BÁC SĨ ĐA KHOA TRƯỜNG TÔI

Khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng, với khuôn mặt phúc hậu; luôn tươi cười và giọng nói ấm áp, cô Chu Thị Hoài - Cán bộ phòng y tế nhà trường đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho đại gia đình Kim Giang đặc biệt là với các em học sinh.



Cô Chu Thị Hoài duyên dáng trong tà áo dài.

Năm 2005 cô bắt đầu công việc chăm lo sức khỏe cho CB, GV, NV và học sinh trường Tiểu học Hạ Đình. Năm 2015, cô chuyển về trường Tiểu học Kim Giang. Từ đó, phòng y tế trường TH Kim Giang trở thành ngôi nhà nhỏ tràn ngập tình thương yêu.

Đảm nhận công việc phụ trách phòng y tế, chuyên chăm lo sức khỏe cho các CB, GV, NV và nhất là cho gần 2800 học sinh. Cô Chu Thị Hoài luôn quan tâm, lo lắng đến sức khỏe của các em bằng tấm lòng của một người mẹ, một người thầy thuốc đức độ. Những ngày mới về trường, cô đã làm đơn xin BGH nhà trường tu bổ phòng y tế, mua thêm những thiết bị máy móc cần thiết cũng như những đồ dùng khám chữa bệnh để có thể phục vụ các em học sinh tốt nhất. Chính cô cũng tự tay dọn dẹp, lau chùi căn phòng cũng như từng cái ga giường để các em học sinh có thể yên tâm nghỉ ngơi khi bị bệnh. Mỗi khi có học sinh nào mệt, không thể ngồi học trên lớp phải xuống phòng y tế cô đều kiểm tra, thăm khám và đặc biệt là có những lời hỏi han, động viên, chia sẻ để các em không bị căng thẳng, áp lực hay lo sợ. Rồi cô đi lấy thuốc, lấy nước cho các em uống.



Cô Chu Thị Hoài kiểm tra, thăm khám sức khỏe cho học sinh khi bị mệt.

Có những em chưa kịp ăn sáng, ăn trưa thì cô pha cho một ly ngũ cốc lót dạ trước khi uống thuốc. Rồi cô cập nhật họ tên các em vào sổ để tiện theo dõi sức khỏe hàng ngày. Nhờ việc ghi chép tỉ mỉ, cẩn thận này mà cô nắm bắt rõ sức khỏe cụ thể của từng em nhất là những em vốn dĩ có sức đề kháng yếu, hay đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tụt huyết áp,...



Học sinh được cô Chu Thị Hoài khám sức khỏe.

Đặc biệt, trong vòng 2 năm nay dịch bệnh Covid-19 hoành hành, các em dễ bị bệnh hơn, phòng y tế luôn trong tình trạng quá tải, thế nhưng lúc nào cô cũng vui vẻ, niềm nở, ân cần với học sinh. Có thể nói, giờ ra chơi là giờ cô bận rộn nhất, bởi cô không chỉ thăm khám cho các em bị bệnh mà còn tư vấn, chuyện trò trước những băn khoăn về sức khỏe nhi đồng cũng như chế độ dinh dưỡng, học tập của các em. Chính nụ cười như biết nói của cô, chính bàn tay chăm sóc các em như tấm lòng của một người mẹ thực thụ của cô đã khiến cho rất nhiều phụ huynh, học sinh cảm động và yêu mến cô hơn. Có nhiều em học sinh dù đã ra trường nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm trường với mong muốn gặp lại cô – người từng bón cho các em từng thìa ngũ cốc, từng thìa thuốc trong những ngày các em bị bệnh.

Với vai trò là một cán bộ y tế trong nhà trường cô đã phối hợp với cùng với Ban Giám Hiệu, các đồng chí CBGVNV trong nhà trường làm tốt công tác phòng chống dịch, chủ động chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất như: Tập huấn cho CBGVNV về công tác phòng chống dịch, hướng dẫn cho học sinh về cách đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách, vệ sinh khử khuẩn lớp học và môi trường xung quanh, chuẩn bị cơ sở thuốc, vật tư y tế đầy đủ



Tập huấn công tác phòng chống dịch COVID -19 cho CB-GV-NV nhà trường.



Tuyên truyền cho học sinh cách phòng bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona

Không chỉ trực tiếp chăm lo sức khỏe cho các em học sinh, cô còn có những buổi tuyên truyền rất thiết thực trước sân trường về các dịch bệnh như: Chăm sóc răng miệng, sởi, quai bị, HIV, thủy đậu, sốt xuất huyết, virus Zika, Covid-19... để các em có ý thức phòng tránh và chữa bệnh.



Hình ảnh cô Chu Thị Hoài đang tuyên truyền hướng dẫn cách vệ sinh răng miệng cho học sinh.



Học sinh được cô Chu Thị Hoài hướng dẫn thực hành.



Học sinh được cô Chu Thị Hoài hướng dẫn rửa tay.

Rồi những lúc rảnh rỗi, tranh thủ các em còn đang học bài trên lớp, cô lại đi dọc khắp hành lang kiểm tra từng bình nước xem hết hay còn để kịp thời bổ sung nước uống đến các em.

Bên cạnh đó Cô Hoài đã rất sát sao vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn bán trú của trường.



Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc Test thực phẩm khi nhận.

Có nhiều hôm cô bệnh, mặt phờ phạc, hốc hác vì đau song cô vẫn không nghỉ, cô nói: “Nếu mình nghỉ mà có em học sinh nào bị bệnh thì ai thăm khám cho, các em làm sao đủ sức để học tập cả ngày, và lại hôm nay là ngày tổng vệ sinh, cô phải đi kiểm tra khuôn viên trường để phun thuốc diệt muỗi,...”. Cô là vậy, luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu. Bất kể ngày nắng hay ngày mưa cô luôn đến trường rất sớm và ra về khi các em đã tan trường. Với bước đi thoăn thoắt, nụ cười luôn thường trực trên môi, bàn tay luôn bao dung với tất cả mọi người, cô trở thành một điểm tựa tinh thần gần gũi, chân tình cho nhiều học sinh tìm đến. Có lẽ cái tính chăm lo cho mọi người đã ăn sâu vào máu thịt của cô, vì thế dù ở môi trường làm việc nào cô đều cần mẫn, chu đáo và vị tha.



Phun khử trùng toàn bộ xung quanh trường trước mùa dịch.

Ngoài công tác y tế thì hoạt động công tác Chữ thập đỏ ở trường học mà cô Hoài rất quan tâm, ngay từ đầu năm học là cô Hoài lại đi từng lớp khối 4, khối 5 để chọn ra một vài học sinh nhanh nhẹn, biết xử lý tình huống tốt để tập huấn cho các em về công tác sơ cứu ban đầu và cho các em vào đội thanh thiếu niên chữ thập đỏ của nhà trường và phân các em vào các lớp để vào các giờ ra chơi trong khi tất cả những em nhỏ đang ra sức nô đùa và chạy nhảy thì các anh chị trong đội Chữ thập đỏ sẽ đứng quan sát để khi có bất cứ em nhỏ nào bị ngã hay một sơ sót nhỏ là các anh chị có mặt đưa các em vào phòng y tế để cô Hoài xử lý kịp thời. Ngoài ra công tác cứu trợ nhân đạo cũng là một mảng hoạt động không thể thiếu trong nhà trường, thông qua các hoạt động đó để hướng cho các em học sinh biết chia sẻ với những người khó khăn, để hoạt động đó có hiệu quả thì Cô Hoài luôn - Tuyên truyền về truyền thống tương thân, tương ái “ Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no” để các em hiểu được nghĩa cử cao đẹp của công việc mình làm. Từ đó mà mỗi lần có các cuộc phát động ủng hộ thì học sinh nhà trường tham gia rất sôi nổi. Trong những năm qua cô Hoài với sự cố gắng và tâm huyết với nghề cô đã đạt được rất nhiều thành tích trong công tác y tế học đường.



Mặc dù nhà khá xa nơi công tác nhưng hàng ngày, với lương tâm của người thầy thuốc và trách nhiệm đối với học sinh, cô Hoài luôn có mặt, túc trực tại phòng y tế của trường từ rất sớm và chỉ ra về khi học sinh đã an toàn trở về ngôi nhà thân yêu của các em. Cô Hoài thực sự là người thầy thuốc thầm lặng đóng góp một phần không nhỏ để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trong ngôi trường tiểu học Kim Giang thân yêu.

Cảm ơn cô vì tất cả những gì cô dành cho CB, GV, NV và học sinh trường Tiểu học Kim Giang và chúc cô luôn vui khỏe và tiếp tục công việc cao đẹp của mình. Xin mượn những câu thơ của tác giả Liên Phạm thay cho lời kết, thay cho những lời muốn nói:

“... Quan tâm, lo lắng, dặn dò
Động viên đã xóa nỗi lo cho người.
Ôi bông hoa giữa cuộc đời,
“Lương y từ mẫu” như lời Người răn...”

Kim Giang, ngày 6 tháng 11 năm 2023

XÁC NHẬN BAN GIÁM HIỆU

NGƯỜI VIẾT

Nguyễn Thị Hoa